

CỘNG ĐẢNG BỘ XÃ ĐẤT BẰNG
Chi Bộ: Quân Sự Xã.

ĐẢNG SẢN VIỆT NAM (Mẫu số:02)
Đất Bằg, ngày 12 tháng 03 năm 2019

HUYỆN ỦY KRÔNG PA	
CÔNG VẤN ĐẾN	Số: 1347 Ngày: 02 tháng 4 năm 2019

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

-Tôi tên: **KPÃ LIM** Sinh ngày 19/ 08/ 1959.

-Đơn vị, chức vụ các công tác: HUV, Bí Thư Đảng ủy Xã Đất Bằg – Krông Pa Gia Lai.

-Snh hoạt tại chi bộ: BCH, Quân sự Xã.

Thực hiện công vấn số: 222-CV/BTGHU, ngày 04/03/ 2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng “ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp Hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban Chấp Hành Trung ương”; trong năm 2019, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh với các nội dung cụ thể như sau:

1-Về thực hiện nội dung chuyên đề 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Bản thân tôi sẽ thực hiện đầy đủ về nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, HỒ CHI MINH trong năm 2019.

2-Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

-Là Huyện ủy viên, tôi sẽ chấp hành đầy đủ các kỳ hội nghị của Ban Chấp Hành Huyện ủy Krông Pa, Hội nghị khác của Huyện ủy và cấp trên khi có triệu tập, tham gia đầy đủ các đợt học tập Nghị quyết của cấp trên và chấp hành nghiêm việc phân công Huyện ủy viên tham gia sinh hoạt các chi bộ buôn, thôn và thực hiện tốt chế độ báo cáo với cấp trên và cơ sở.

-Là Bí Thư Đảng ủy Xã, tôi sẽ chấp hành đầy đủ tổ chức các cuộc Hội nghị BTV, BCH, Sơ kết, Tổng kết thường kỳ trong năm, tổ chức Hội nghị quán triệt học tập các Chi Thị, Nghị Quyết, Kết luận của cấp trên và cấp mình, cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa ban xã, về chủ trương, đường lối của Đảng và

chính sách, pháp luật của Nhà Nước, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, Quốc phong-An ninh, xây dựng hệ thống chính trị xã vững mạnh, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

* Là trưởng Ban Tuyên giáo xã: Tôi sẽ tổ chức tham mưu tốt cho Đảng ủy xã, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt các Chỉ Thị, Nghị Quyết, Quy Định, hướng dẫn, kết luận của cấp trên và của địa phương minh đồng thời tổ chức sơ, tổng kết các văn bản như Chỉ Thị, Nghị Quyết, Quy Định, Kết Luận, Hướng Dẫn của cấp trên và cấp minh, luôn đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền về các văn bản của cấp trên và cấp minh cho cán bộ, Đảng viên và trong quần chúng nhân dân trên địa ban xã.

* Là bí thư chi bộ: Tôi luôn tổ chức sinh hoạt chi bộ đầy đủ, triển khai, quán triệt các Chỉ Thị, Nghị Quyết và văn bản của cấp trên cho cán bộ, Đảng viên trong Chi Bộ, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao và chi bộ đề ra, phát triển đảng viên trong năm, tổ chức luôn phiên, tập huấn, huấn luyện đạt và vượt chỉ tiêu. Thực hiện nghiêm túc NQTW 4,5,6 khóaXII,tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Chi Bộ, Đảng ủy và cấp trên.

3-Hướng khắc phục , sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018.

** Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp Hành Đảng ủy.*

-Tăng cường công tác giáo dục chính trị tương,rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Xử lý nghiêm túc đảng viên trong Đảng Bộ xã vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng và vi phạm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp Hành Đảng ủy và cán bộ, đảng viên về việc chấp hành nghiêm các chủ trương Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, kế hoạch của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, Quy chế làm việc của cấp mình.

-Thường xuyên chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và trong việc học tập nghị quyết của Đảng.

-Tiếp tục quan tâm thực sự việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiều chi bộ chưa xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát, không tổ chức sinh hoạt chuyên đề; một số đảng viên chấp nguyên tắc sinh hoạt đảng không nghiêm và chỉ đạo chi bộ chủ động báo cáo, xử lý kịp thời đối với đảng viên vi phạm, để chân chính lại nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phong chống tham nhũng, lãng phí trong cấp ủy và chỉ đạo, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Xã hoạt động tốt hơn.

- Cần kịp thời việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay chỉ đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện một số Nghị quyết của Huyện ủy và cấp trên, thương xuyên việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của trên và cấp mình.

- Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy rà soát lại những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đến nay chưa khắc phục đó là lĩnh vực xây dựng cơ bản, công khai tài chính tại cơ quan chưa minh bạch, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác quản lý thê BHYT. Về kế hoạch đã đề cập trong kế hoạch khắc phục của tập thể, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới. Bản thân sẽ chỉ đạo cùng cấp ủy về biện pháp, giải pháp thực hiện.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

P. Bí Thư Chi bộ

[Handwritten signature]
Ngy Nguyen

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

[Handwritten signature]
KPẢ LIM